

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2024

Số: 37/TB-BĐV

THÔNG BÁO SỐ 12

Công ty cổ phần bóng đá Việt (VietFootball) - Ban Tổ chức (BTC) Giải bóng đá 7 người Vô địch Quốc gia Bia Saigon Cup 2024 (VPL-S5) gửi tới các Câu lạc bộ (CLB) lời chào trân trọng!

1. Về công tác tổ chức các trận đấu tại VPL-S5:

Để làm rõ, chính xác một số thông tin gây hiểu sai, nhầm lẫn có thể dẫn đến những nhận định, suy diễn không chuẩn xác mang tính chất tiêu cực, thiếu xây dựng cũng như đảm bảo nguyên tắc công bằng, minh bạch trong công tác tổ chức vốn là “Kim chỉ nam” trong suốt quá trình hình thành, xây dựng và phát triển hệ thống bóng đá 7 người ở Việt Nam, BTC Giải thông tin một số vấn đề liên quan đến công tác truyền thông, phát sóng giải đấu cũng như công tác điều hành trận đấu của trọng tài như sau:

- Thứ nhất, về việc gián đoạn sóng trực tiếp cuối trận đấu giữa CLB Hiếu Hoa Đà Nẵng gặp CLB Xô số kiến thiết Đắc Lắc tại vòng 6 khu vực miền Trung và Tây Nguyên (ĐPL-S3) kết thúc với tỉ số 2-5: Đài Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVcab) là đơn vị sở hữu bản quyền VPL-S5, chịu trách nhiệm sản xuất các trận đấu và phát sóng trên các nền tảng thuộc hệ sinh thái của VTVcab. Ở lượt trận đấu thứ hai thuộc vòng 6 ĐPL-S3, khi trận đấu giữa CLB AE GFDI Sông Hàn gặp CLB Lucifer kết thúc với tỉ số 2-2, bộ phận kỹ thuật của đơn vị phát sóng đã dừng sóng trận đấu. Do sai sót trong việc phối hợp, việc dừng sóng trực tiếp được thực hiện trên cả 2 sân trong khi trận đấu giữa CLB Hiếu Hoa Đà Nẵng gặp CLB Xô số kiến thiết Đắc Lắc vẫn đang diễn ra thời gian bù giờ. Đây là sai sót kỹ thuật do ê-kíp phát sóng phối hợp chưa chuẩn, nhận thông tin trả sóng sân 2 nhưng lại ngắt sóng sân 1. Ngay sau sai sót kỹ thuật, đơn vị phát sóng đã phát hiện kịp thời và xử lý, nối lại phát sóng trực tiếp phần còn lại của trận đấu. Hiện tại, trên các nền tảng của VTVcab vẫn lưu trữ đầy đủ, nguyên vẹn dữ liệu trận đấu.
- Thứ hai, về những phản ứng cùng một số ý kiến cho rằng 2 trận đấu diễn ra cùng giờ nhưng hiệp 2 trận đấu giữa CLB Hiếu Hoa Đà Nẵng gặp CLB Xô số kiến thiết Đắc Lắc có thời gian bù giờ lên đến hơn 10 phút trong khi trận đấu giữa CLB AE GFDI Sông Hàn

gặp CLB Lucifer chỉ có 1 phút bù giờ. Thực tế, trận đấu giữa CLB Hiếu Hoa Đà Nẵng gặp CLB Xô số kiến thiết Đắc Lắc tổ trọng tài báo bù giờ 7 phút cho hiệp 2 và dựa theo diễn biến thực tế đã cộng thêm 3 phút bù dựa trên thời gian gián đoạn liên tục. Trong khi đó, căn cứ tư liệu chuyên môn: báo cáo giám sát, báo cáo trọng tài, băng hình kỹ thuật của trận đấu thì: Hiệp 1 trận đấu giữa CLB Hiếu Hoa Đà Nẵng gặp CLB Xô số kiến thiết Đắc Lắc lẫn bóng muộn hơn 40 giây và kết thúc muộn hơn 2 phút 49 giây so với Hiệp 1 trận đấu giữa CLB AE GFDI Sông Hàn gặp CLB Lucifer và Hiệp 2 trận đấu giữa CLB Hiếu Hoa Đà Nẵng gặp CLB Xô số kiến thiết Đắc Lắc đã bắt đầu muộn hơn 1 phút 47 giây so với Hiệp 2 trận đấu giữa CLB AE GFDI Sông Hàn gặp CLB Lucifer. Thời gian bù giờ của Hiệp 2 trận đấu do tổ trọng tài quyết định là 1 phút, trọng tài thứ Ba đã giờ biến thông báo thời gian bù giờ theo đúng quy định, trọng tài chính đã kết thúc trận đấu đảm bảo chính xác thời gian bù giờ.

- Thứ ba, về tình huống dẫn đến phản ứng thái quá trong đó có việc một số thành viên CLB Lucifer có hành vi xâm phạm thân thể, xúc phạm và đe dọa trọng tài cũng như Ban Tổ chức: Thời gian bù giờ hiệp 2 của trận đấu giữa CLB Hiếu Hoa Đà Nẵng gặp CLB Lucifer được thông báo là 7 phút, do gián đoạn theo các tình huống nên trọng tài đã thông báo công khai cho Huấn luyện viên 2 CLB về việc cộng thêm 1 phút bù giờ. Thời điểm trọng tài thổi còi kết thúc, thời gian bù giờ đã bước qua phút thứ 9 và khi thủ môn của CLB Lucifer đã kiểm soát hoàn toàn được trái bóng sau tình huống tấn công của CLB Hiếu Hoa Đà Nẵng. Việc thủ môn đưa bóng vào cuộc tiếp tục chỉ diễn ra sau khi trọng tài đã thổi còi kết thúc trận đấu.
- Thứ tư, về những công kích, bôi nhọ của một số thành viên CLB tham dự giải trên các trang cá nhân, trang mạng xã hội cũng như những hành vi phản ứng, hành xử phi thể thao gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự cá nhân liên quan cũng như hình ảnh của giải đấu, căn cứ vào báo cáo của các giám sát, trọng tài cùng các tư liệu chuyên môn, Ban Tổ chức Giải bóng đá 7 người Vô địch Quốc gia Bia Saigon Cup 2024 sẽ có biện pháp xử lý nghiêm khắc theo đúng Điều lệ giải, Quy định về kỷ luật để đảm bảo tính công bằng, minh bạch, nghiêm minh nhằm bảo vệ, giữ gìn và nâng cao hình ảnh của giải đấu nói riêng và sự phát triển của Bóng đá 7 người Việt Nam nói chung.

2. Điều chỉnh giờ và sân thi đấu:

Căn cứ vào điều kiện thời tiết, để đảm bảo công tác tổ chức, chuyên môn, BTC Giải bóng đá 7 người Vô địch Quốc gia Bia Saigon Cup 2024 quyết định điều chỉnh giờ và sân thi đấu các lượt trận trong khuôn khổ vòng 10 khu vực miền Bắc (HPL-S11) muộn hơn 60 phút so với lịch thi đấu đã ban hành; giờ thi đấu các lượt trận vòng 10 khu vực miền Nam (SPL-S6) giữ nguyên như lịch đã ban hành, cụ thể như sau:

Lượt	Ngày	Giờ	Sân	MT	CLB	-	CLB
X	Chủ Nhật 21/7	15h00	Sân 1	55	DTS	-	TIG
		15h00	Sân 2	56	TÙNG ANH	-	EOC
		16h45	Sân 1	58	PHOENIX	-	HG LA GIANG
		16h45	Sân 2	57	THIÊN KHÔI FC	-	ANH PHÁP
		18h30	Sân 1	59	SHB	-	VIỆT PHƯƠNG ĐÔNG
		18h30	Sân 2	60	ĐẠI TỪ	-	BIDV QUANG TRUNG

VietFootball thông báo tới các đơn vị, CLB, giám sát, trọng tài phối hợp thực hiện.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các thành viên tham dự Giải;
- Lưu VT;

**TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC GIẢI**



PHẠM NGỌC TUẤN